



Allmendhubel 1907m. 6257 f

Tiện ích

Allmendhubel là thiên đường dành cho gia đình, hành khách yêu thích đi bộ đường dài và sành ẩm thực. Vào mùa hè đây là điểm khởi đầu cho nhiều chuyến đi bộ đường dài và những con đường mòn theo chủ đề. Ngoài các tuyến đường khác, Đường Hoa mới tạo. Bạn sẽ tìm thấy nhiều gợi ý các lộ trình đi bộ trong sách hướng dẫn du lịch vào mùa hè của chúng tôi. Trong suốt mùa đông, Allmendhubel là khu trượt tuyết và trượt ván lý tưởng cho người mới bắt đầu, gia đình và trẻ em.

Nhà hàng Allmendhubel toàn cảnh có thể phục vụ hơn 80 chỗ ngồi trong nhà và 100 chỗ ngồi ngoài trời. Đường sắt leo núi với công suất phục vụ 65 người mỗi chuyến và tổng cộng 980 người trong một giờ.

Công viên Hoa và Sân chơi trẻ em: Với đường hầm dưới lòng đất, trượt dây, những bông hoa và côn trùng ngoại cỡ, trẻ em có thể tìm hiểu về hệ sinh thái trên núi Alps. Sân chơi được lấy cảm hứng từ chủ đề đồng cỏ Alps và cung cấp nhiều điểm tham quan thú vị kết hợp giáo dục những vị khách nhỏ tuổi của chúng tôi. Mê cung dưới nước trên Allmendhubel với nhiều hoạt động và sự kiện thú vị đang chờ đợi bạn! Ai sẽ về đích nhanh nhất mà không bị bắn nước?

Skyline Chill – Bỏ lại những bộn bề lo toan, hãy chiêm ngưỡng SWISS SKYLINE Eiger, Mönch và Jungfrau và tận hưởng thời gian riêng tư trọn vẹn của bạn.

Địa điểm

Ở độ cao 1907 mét trên ngôi làng miền núi không có xe cộ Mürren ở Bernese Oberland.

Di chuyển

Xe buýt / cáp treo:

Phương tiện giao thông công cộng:

Từ Interlaken qua Lauterbrunnen đến Stechelberg (ga thung lũng).

Xe lửa từ Interlaken Ost đến Lauterbrunnen, xe buýt bưu điện từ Lauterbrunnen đến ga cáp treo tại Stechelberg. Bắt đầu từ Stechelberg bằng cáp treo đến Mürren sau đó đi đường sắt leo núi đến Allmendhubel.

Lịch trình

Đường sắt leo núi rời Mürren mỗi 20 phút, luôn có vào lúc xx:20, xx:40 và xx:00. Lịch trình trong mùa đông sẽ thường xuyên hơn vào thời gian cao điểm. Chuyến đi bằng đường sắt leo núi từ Mürren đến đỉnh núi Allmendhubel mất khoảng 4 phút. Từ Stechelberg khoảng 30 phút. Chuyến xe đầu tiên đi lên khởi hành lúc 09:00 giờ, chuyến cuối cùng đi xuống lúc 17:00 giờ.

Giảm giá chung

Giảm 50% nếu có Thẻ thông hành Thụy Sĩ (Swiss Travel Pass), Thẻ Thụy Sĩ (Swiss Card) và Thẻ giảm Nửa giá Thụy Sĩ (Swiss Half Fare Card).

Giảm 25% nếu có Thẻ Eurail.

Nếu có Thẻ Thiếu niên (Junior Card) và Thẻ Thông hành gia đình Thụy Sĩ (Swiss Travel System Family Card), trẻ em 16 tuổi trở xuống đi cùng cha/mẹ được miễn phí.

(Để biết thông tin giá chi tiết vui lòng xem bảng giá riêng).

Thanh toán

Tiền mặt và tất cả thẻ tín dụng.